

HƯỚNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 21/4

Niềm vui từ trang sách

Cùng với Thư viện tỉnh, việc phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh từ thành thị tới nông thôn đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hệ thống thư viện trường, thư viện tư nhân. Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, việc đọc sách dần trở thành thói quen trong cuộc sống thường ngày.



Độc giả tham quan gian trưng bày, xếp sách nghệ thuật trong ngày hội sách tại Thư viện tỉnh.

Những chuyến xe thư viện đa phương tiện

Từ năm 2019, những chuyến xe ô tô thư viện đa phương tiện là hành trình được mong chờ của nhiều học sinh tại khắp các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu như trước đây, đối với một số học sinh vùng nông thôn, xa trung tâm, việc tiếp cận những cuốn sách trước mắt, những cuốn sách rèn luyện tư duy, phát triển kỹ năng sống, những tác phẩm văn học kinh điển... hay việc sử dụng máy tính, máy chiếu, thực hành những trò chơi sáng tạo khoa học... còn khá xa lạ thì nay với các hoạt động được triển khai trong mỗi hành trình của xe ô tô thư viện đa phương tiện, học sinh tại nhiều điểm trường đã có trải nghiệm thú vị, từ đó nhân lên trong các em tình yêu với văn hóa đọc.

Đi cùng chuyến ô tô thư viện đa phương tiện của Thư viện tỉnh và Trường Tiểu học thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) - một ngôi trường có phong trào đọc phát triển sôi nổi mới thấy niềm mong chờ, háo hức

của các em học sinh cũng như sự quan tâm của nhà trường đối với việc rèn luyện kỹ năng đọc sách cho các em. Mang theo trên 1.000 đầu sách các loại, cán bộ Thư viện tỉnh trung bày, giới thiệu và giúp các em học sinh lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp, bổ ích nhất. Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh chia sẻ: Trước mỗi chuyến đi về điểm trường, cán bộ thư viện luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các đầu sách được mang theo, phù hợp với số lượng học sinh cũng như tâm lý lứa tuổi của học sinh. Bởi có sự chuẩn bị chu đáo về đầu sách trước mỗi chuyến đi nên xe ô tô thư viện đa phương tiện luôn tạo cho các em sự hứng thú, mong muốn được tìm tòi, khám phá nhiều hơn. Ngoài ra, tại mỗi điểm trường, cán bộ thư viện cũng tích cực trong việc giúp các em có cách đọc sách hiệu quả, thu được nhiều thông tin hơn, ghi nhớ nhiều hơn sau mỗi lần đọc.

Riêng trong tháng 4/2022, có khoảng 20 chuyến ô tô thư viện đa phương tiện đã đến với học

sinh khắp các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh. Các cán bộ thư viện mong mỗi sẽ có nhiều hơn nữa những hành trình thú vị để học sinh vùng nông thôn, không có điều kiện đến Thư viện tỉnh cũng có thể thường xuyên tiếp cận ngày càng nhiều những cuốn sách bổ ích, lý thú, phù hợp với lứa tuổi của các em.

Không gian đọc, thư viện tư nhân - điểm đến hữu ích của những người yêu sách

Cùng nỗ lực của Thư viện tỉnh, những năm qua, sự ra đời của các không gian đọc hay thư viện tư nhân được coi là điểm sáng trong quá trình đưa sách đến gần hơn với độc giả, nhất là độc giả ở vùng nông thôn, xa trung tâm. Trong đó, nhiều thư viện tư nhân hiện nay đã được hình thành và phát triển bởi những người khuyết tật. Khiếm khuyết về vận động, không có nguồn thu nhập ổn định nhưng họ đang nỗ lực từng ngày để góp phần cải thiện đời sống tinh thần, phục vụ nhu cầu đọc sách miễn phí của trẻ em nông

thôn. Không gian đọc thôn Nội, xã Minh Khai (Vũ Thư) là một địa chỉ như vậy.

Gần 10 năm nay, chị Phạm Thị Ngát, chủ không gian đọc thôn Nội đã nỗ lực đa dạng đầu sách phục vụ độc giả, duy trì mở cửa thường xuyên, nhất là vào dịp hè để góp phần giúp trẻ em nông thôn giữ gìn thói quen đọc, thay vì sử dụng các thiết bị điện tử quá nhiều. Chị Ngát cho biết: Vào dịp hè, lượng bạn đọc thường khá đông, khoảng 60 lượt người/ngày, trong đó hầu hết là ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Đây là nguồn động lực lớn để tôi nỗ lực duy trì không gian đọc. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, số lượng đầu sách ít ỏi đều do chị Ngát dành tiền mua từ việc kinh doanh online. Thế rồi, lòng nhiệt huyết và tình yêu rất lớn của chị dành cho sách được lan tỏa, nhiều cá nhân, tổ chức đã tặng thêm. Hiện không gian đọc thôn Nội của chị Ngát có 3.000 bản sách phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Về việc hỗ trợ hoạt động của thư viện tư nhân, ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư cho biết: Chúng tôi rất tin tưởng và ủng hộ không gian đọc của chị Phạm Thị Ngát. Hàng tháng, hàng quý chúng tôi làm công tác luân chuyển sách từ tỉnh về địa phương, hỗ trợ sự đa dạng các loại sách tại không gian đọc. Tại lễ kỷ niệm ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Thái Bình năm 2022, không gian đọc thôn Nội đã được trao tặng hơn 100 bản sách, thiết thực bổ sung nguồn sách phục vụ độc giả.

Điều đáng mừng, không chỉ không gian đọc thôn Nội mà 22 thư viện, không gian đọc tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh cũng đang nỗ lực hoạt động tích cực, hiệu quả để cùng với hệ thống thư viện của tỉnh, huyện, xã và hàng trăm tủ sách thôn, làng, tủ sách dòng họ trở thành những điểm đến hữu ích của những người yêu sách, là địa chỉ tin cậy tìm kiếm nguồn tri thức của các em học sinh sau mỗi giờ lên lớp. Để từ đó, việc đọc không chỉ làm giàu thêm vốn tri thức mà còn đánh thức niềm tin chân - thiện - mỹ trong mỗi người.

TU ANH

Tuy "bên duyên" với công việc báo cáo viên chưa lâu song với kỹ năng thuyết trình tốt, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng cùng thái độ nghiêm túc, đam mê với công việc, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh liên tục đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi báo cáo viên giỏi.

Trở về sau khi đạt giải nhất hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nguyễn Duy Hưng lại tất bật với công việc chuyên môn tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị cùng các hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Chia sẻ về quá trình tham gia hội thi, Hưng cho biết: Được đại diện cho Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham dự hội thi với tôi là niềm vinh dự rất lớn, vì vậy tôi luôn nỗ lực bản thân cần phải nỗ lực, cố gắng hết mình, quyết tâm hoàn thành tốt nhất phần thi để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Là thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia hội thi (29 tuổi) nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm như các thí sinh khác, song bù lại tôi nhận được sự quan tâm động viên rất lớn từ thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những ý kiến nhận xét, đóng góp của các đồng chí đã giúp tôi hoàn thiện nội dung dự thi và có phần thể hiện tốt nhất.

Trước khi tham gia hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc, Nguyễn Duy Hưng đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, giải nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực I năm 2021. Trong cả 3 lần dự thi, Hưng đều chọn đề tài "Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng". Sau khi chọn được đề tài, Hưng dành nhiều thời gian để tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề đã chọn đồng thời thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin từ thực tế, từ đó lựa chọn thông tin hữu ích đưa vào bài giảng để tăng tính thực tiễn, thuyết phục người nghe. Ngoài ra Hưng

Thượng úy công an "có duyên" với giải thưởng



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cho Thượng úy Nguyễn Duy Hưng (người ngoài cùng bên phải) và các thí sinh.

còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc sử dụng phần mềm trình chiếu powerpoint với nội dung phong phú tích hợp cả hình ảnh, âm thanh, video, qua đó thu hút người nghe, giúp người nghe dễ dàng nắm bắt nội dung bài giảng.

Một trong những thế mạnh của Nguyễn Duy Hưng là sở hữu giọng nói trầm ấm, truyền cảm, lối diễn đạt mạch lạc, lời cuốn và tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị. Sau mỗi vòng thi, Hưng đều cẩn thận ghi chép lại những ý kiến đóng góp của ban giám khảo, của đồng nghiệp để hoàn thiện nội dung bài giảng và điều chỉnh cách thức thể hiện sao cho đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Là người có kinh nghiệm nhiều năm làm báo cáo viên và từng nghe phần thi của Nguyễn Duy Hưng, ông Nhâm Mạnh Hùng, báo cáo viên Đảng bộ xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đánh giá rất cao trình độ chuyên môn và kỹ năng truyền đạt của Hưng: Phải có nhận thức chính trị tốt, chuyên môn vững, nắm chắc vấn đề thì trong quá trình thuyết giảng đồng chí Nguyễn Duy Hưng mới có thể hoàn toàn thoát ly vấn bản được như vậy. Ngoài ra, đồng chí còn rất tinh tế trong cách thức thể hiện vấn đề, "mềm hóa"

"Sở dĩ tôi chọn đề tài "Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" tham gia dự thi là vì một trong những yêu tố cơ bản, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân là luôn luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị. Thực tế môi trường công tác, chiến đấu đặc thù của lực lượng công an phải thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội, nhất là sự cám dỗ về vật chất, sự móc nối, lôi kéo, mua chuộc cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm như tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy... Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị là nội dung cốt yếu, là cơ sở bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó cũng là vũ khí sắc bén giúp cán bộ, chiến sĩ công an trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu luôn vững vàng, kiên định, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Thượng úy Nguyễn Duy Hưng

vấn đề bằng những câu chuyện rất đời thường, rất cảm xúc, cách diễn đạt rất dễ hiểu, không khô cứng. Điều này nhiều báo cáo viên cần học tập để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Không chỉ đạt giải cao tại hội thi báo cáo viên các cấp, trong quá trình học tập, công tác, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng còn "có duyên" với nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng phát thanh viên, người dẫn chương trình tại Liên hoan truyền hình Công an nhân dân toàn quốc năm

2017 và 2 giải bạc các năm 2015 và 2019; Huy chương bạc tác phẩm báo chí "Con người không phải để bán" tại Liên hoan truyền hình Công an nhân dân toàn quốc năm 2017... Ngoài ra, với vai trò "thủ lĩnh" Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng công an tỉnh ngày càng phát triển.

ĐÀO QUYÊN

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc Covid-19

Địch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm chủ yếu tấn công vào phổi. Hút thuốc lá làm suy yếu chức năng phổi khiến cơ thể khó chống lại Covid-19 và các bệnh khác. Thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không truyền nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và tiểu đường khiến

những người mắc các bệnh này có nguy cơ nặng hơn khi mắc Covid-19. Những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn gấp 2 lần và khi mắc có thể bị nặng hơn, điều trị phức tạp hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.

Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh không lây nhiễm, bệnh nhiễm khuẩn về đường hô hấp. Bên cạnh đó, hút thuốc cũng làm

suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể. Thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có hàng trăm loại có hại cho sức khỏe, 70 chất gây ung thư bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Khi hút, các chất hóa học độc hại trong thuốc phá hủy cấu trúc đường hô hấp khiến chức năng của phổi bị hạn chế, do đó dễ bị vi khuẩn, vi rút xâm nhập, đối với vi rút SARS-CoV-2 nguy cơ xâm nhập

lại càng cao hơn.

Hút thuốc lá truyền thống và các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng kể cả shisha đều gây nhiều tác hại với người sử dụng. Khi hút thuốc phải tháo khẩu trang ra và phải dùng tay để bật lửa, tay đưa thuốc lên miệng, mũi nhiều lần làm tăng nguy cơ vi rút SARS-CoV-2 xâm nhập cơ thể của người hút thuốc lá. Những người hút thuốc mời nhau thuốc lá, dùng chung bật lửa hoặc các dụng cụ như ống điếu, ống tẩu để hút thuốc thì càng làm tăng việc lan truyền vi rút SARS-CoV-2 nếu trong nhóm có người đã mắc Covid-19. Khi những người hút thuốc lá tập trung tại cùng một địa điểm để hút thuốc thì nguy cơ lây lan Covid-19 càng cao. Họ, khách đóm là triệu chứng thường thấy ở người hút thuốc lá và điều này làm tăng nguy cơ lây lan Covid-19 nếu có người nhiễm bệnh. Người thân xung quanh người hút thuốc lá là đối tượng bị lây nhiễm đầu tiên và tiếp đến là những người tiếp xúc gần.

Hút thuốc lá rất có hại với sức khỏe không chỉ riêng với người hút thuốc lá mà còn cả những người

xung quanh. Thời điểm dịch Covid-19 phức tạp và nghiêm trọng như hiện nay, đây chính là thời gian phù hợp nhất để người hút thuốc có cơ hội quyết tâm bỏ thuốc lá. Ngoài ra, có thể thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ mọi người khỏi các yếu tố nguy cơ liên quan đến hút thuốc lá như: Không dùng chung các dụng cụ hút thuốc như ống điếu, shisha và thuốc lá điện tử với người khác; biết tầm quan trọng của việc rửa tay, giữ khoảng cách an toàn khi còn hút thuốc lá mà chưa bỏ được; không khạc nhổ bừa bãi tại nơi công cộng; điều quan trọng hơn cả là hãy luôn thực hiện tốt khuyến cáo "5K" và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy chung tay hành động để vượt qua đại dịch.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã kết luận những người có thói quen hút thuốc lá là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch Covid-19 bên cạnh những người mắc bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư... Covid-19 được biết đến là một bệnh viêm đường hô hấp. Nó sẽ tấn công phổi của bệnh nhân trước tiên, đó là một điểm yếu của những người hút thuốc lá. Vì vậy, quyết định bỏ thuốc lá trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay là rất quan trọng và cần thiết.

HOÀNG THỊA

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Bàn giao 6 phòng học cho Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên



Chiều ngày 20/4, Tập đoàn Hòa Phát đã bàn giao công trình nhà 2 tầng 6 phòng học cho Trường Tiểu học và THCS Thụy Duyên (Thái Thụy). Công trình được Tập đoàn Hòa Phát tài trợ, đầu tư xây dựng từ năm 2021 với tổng nguồn vốn 2,2 tỷ đồng nhằm đồng hành, chung tay với chính quyền địa phương hoàn thành các hạng mục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, thiết kế kỹ thuật để bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng.

THU THỦY

Ký kết hợp đồng tài trợ và hướng nghiệp cho học sinh THPT

Sáng ngày 20/4, Công ty Cổ phần Tiến bộ Infinity Việt Nam và Trường THPT Hoàng Văn Thái (Tiền Hải) đã tổ chức ký kết hợp đồng tài trợ và hướng nghiệp cho học sinh THPT.



Chương trình hướng nghiệp của Công ty Cổ phần Tiến bộ Infinity Việt Nam cho khoảng 1.000 học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thái nhằm giúp các em có nguyện vọng được đi học tập, làm việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp THPT, định hướng việc làm ngay từ khi các em còn đang học tại trường, cụ thể là các nước Nhật Bản, Đức... với tổng giá trị gói tài trợ khoảng 30 triệu đồng/học sinh. Trong đó, Công ty sẽ tài trợ 100% học phí học tiếng nước ngoài; tài trợ 100% học phí học kỹ năng thực tập sinh.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tiến bộ Infinity Việt Nam đã trao 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

HỒNG HẠNH

